



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 7/10, UBND tỉnh họp nghe Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về phụ lục hợp đồng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp

TBS Sông Trà theo hình thức hợp đồng BT. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Quý III/2019, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ

Quý III/2018, tai nạn giao thông giảm 2 vụ, giảm 4 người bị thương. Giao thông thủy được bảo đảm, không xảy ra tai nạn giao thông. Trong quý III/2019, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT.

(Xem tiếp trang 4)
PHẠM HƯNG - LƯU NGÂN

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ảnh: NGỌC TRÂM

Góp ý dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Sáng ngày 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo tham gia góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh.

Tại hội thảo, đồng chí Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới các đại biểu sơ bộ về tầm quan trọng của việc thông qua dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi với nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người lao động và doanh nghiệp.

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

Số dư quỹ "Vì người nghèo" trên 21,5 tỷ đồng

Chiều ngày 7/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo". Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến hết tháng 9/2019, quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp có số dư quỹ trên 21,5 tỷ đồng; trong đó vận động từ tháng 10/2018 đến hết tháng 9/2019 được trên 12,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã hỗ trợ xây mới 158 nhà, sửa chữa 107 nhà đại đoàn kết trị giá trên 3,3 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 1.500 bệnh nhân nghèo trị giá gần 750 triệu đồng; trao tặng trên 3.700 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm, ban vận động quỹ "Vì người nghèo" các cấp cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm thăm và tặng hơn 58.900 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trị giá gần 18,9 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các thành viên trong ban vận động quỹ "Vì người nghèo" các cấp nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động để nhân dân và các nhà hảo tâm

(Xem tiếp trang 4)

TIẾN DAT

Biên soạn và phát hành trên 18.000 cuốn "Sổ tay hướng dẫn chính sách xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình"

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã biên soạn và phát hành trên 18.000 cuốn "Sổ tay hướng dẫn chính sách xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình" cho các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức 33 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho 4.741 lượt cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp huyện, xã. Các chuyên đề được biên soạn và đào tạo đã cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho cán bộ cơ sở về nguyên tắc, phương pháp, cơ chế vận hành trong xây dựng NTM; trình tự, nội dung các bước tiến hành xây dựng NTM; kỹ năng, phương pháp chỉ đạo xây dựng NTM; kỹ năng về tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng tham gia xây dựng NTM. Qua đó góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từng giai đoạn.

THANH HUỖN

Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019



Đoàn Thanh niên huyện Hưng Hà tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân xã Chí Hòa.

Chiều ngày 7/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè bám sát các nội dung của phong trào thanh niên tình nguyện, quy mô của chiến dịch được mở rộng với nhiều nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực và cụ thể. Trong chiến dịch, toàn tỉnh tu sửa và xây mới 21,7km đường giao thông, xây dựng 78 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các xã sử dụng; tập huấn khởi nghiệp cho 1.050 đoàn viên thanh niên; thành lập 99 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông với sự tham gia

(Xem tiếp trang 4)

XUÂN PHƯƠNG

Tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,02% so với cùng kỳ

Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý, điều hành giá nhằm bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn tỉnh được ngành Tài chính tổ chức thực hiện có hiệu quả. Toàn ngành thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình biến động giá cả thị trường các loại hàng hóa, dịch vụ nhất là các mặt hàng thiết yếu, phục vụ đời sống nhân dân; tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chính sách về giá; đồng thời giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác quản lý giá ở địa phương. Chính vì thế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2019 của tỉnh biến động ít, chỉ tăng 0,75% so với tháng 8/2019, tăng 3,02% so với cùng kỳ năm 2018; bình quân 9 tháng tăng 3,23% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn tỉnh có 5/11 nhóm hàng có chỉ số tăng (gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,42%; nhóm may mặc, mũ, nón, giày dép tăng 0,01%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,06%; nhóm giáo dục tăng 7,36%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,05%), 4/11 nhóm hàng giữ mức ổn định (gồm: đồ uống và thuốc lá; thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông; hàng hóa và dịch vụ khác) và 2/11 nhóm hàng có chỉ số giảm (gồm: nhóm giao thông giảm 0,14%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,74%). Trong tháng 9/2019, trên địa bàn tỉnh, giá vàng tăng 0,17% và giá USD giảm 0,73% so với tháng 8/2019.

MINH HƯƠNG

Kiến Xương Năng suất lúa vụ mùa bình quân ước đạt 61 tạ/ha

Sáng ngày 7/10, Cục Thống kê tỉnh cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, UBND huyện Kiến Xương đã tổ chức thăm đồng, đánh giá năng suất lúa mùa trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Đoàn đã khảo sát, thăm các cánh đồng ở các xã: Nam Bình, Bình Định, Đình Phùng. Theo nhận định, vụ mùa ở Kiến Xương diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, sâu bệnh hại ít cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành Nông nghiệp, tinh thần chủ động, tích cực trong sản xuất của bà con nông dân nên các giống lúa trên địa bàn huyện đều cho năng suất khá. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 20% diện tích trong tổng số 11.142ha, tập trung ở các xã: Vũ Lễ, Vũ Tây, An Bình... Năng suất bình quân ước đạt 61 tạ/ha, cao hơn vụ mùa năm 2018 trên 2 tạ/ha. Dự kiến lúa mùa cho thu hoạch tập trung từ ngày 15 - 25/10.

NGÂN HUỖN

TIỀN HẢI

Tích cực thu hoạch lúa mùa, làm vụ đông

(Xem trang 2)



Nông dân Tiền Hải tập trung thu hoạch lúa mùa.

Lỗ hổng lớn trong đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ

(Xem trang 3)

NGÂN HUỖN